

พิราบน้อย'เสียงไทบ้าน'

เดินหน้าภารกิจ-กระบอกเสียงชาวอีสาน



รายงาน

ภายหลังจากหนังสือพิมพ์ อินทนิล หนังสือพิมพ์ฝึกประสบการณ์ของนิสิตสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) เปลี่ยนแปลงเนื้อหา จากเดิมเน้นการนำเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมเพียงในรั้วและบริเวณโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั่วภาคอีสาน พร้อมเปลี่ยนชื่อหนังสือพิมพ์เป็นหัวใหม่ “หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน” ส่งผลให้เกิดกระแสดอกรับที่ออกมาดีเกินคาดหมาย ทั้งในด้านบวกและด้านลบอย่างต่อเนื่อง



ผศ.ดร.ภาคภูมิ วรรณภา

ผศ.ดร.ภาคภูมิ วรรณภา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. กล่าวว่า หนังสือพิมพ์เสียงไทบ้านเป็นสื่อที่สะท้อนปัญหาของแต่ละท้องถิ่นใน



น.ส.ปราณปรียา จันทรชนะ

ภาคอีสานให้สังคมได้รู้ว่าคนอีสานได้พบเจอปัญหาเหล่านี้ ทั้งเรื่องดีและไม่ดี หากมองว่าเป็นการสะท้อนปัญหา คงหนีไม่พ้นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มบุคคล กลุ่มนายทุน

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: ประชาชน/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 10 กุมภาพันธ์ 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13484

หน้า: 28(ล่าง)

Col.Inch: 109.53 Ad Value: 164,295

PRValue (x3): 492,885

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: รายงาน: พินัยกรรม 'เสียงไทบ้าน' เติมน้ำหนักภารกิจ-กระบอกเสียงชาวอีสาน

หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ จากการที่นิสิตลงพื้นที่ไปหาข้อมูล สัมภาษณ์แหล่งข่าว หรือผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ก่อนนำมาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาข่าว ผ่านกระบวนการจนถึงการตีพิมพ์ในที่สุด

“จริงๆ แล้ว พื้นที่ภาคอีสานยังคงมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ที่สื่อส่วนกลางยังไม่นำเสนอไม่สมบูรณ์ แค่ชาวบ้านประท้วงจะถูกเสนอข่าวครั้งเดียวจบ ขณะที่ชาวบ้านยังได้รับผลกระทบอยู่ จึงเป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่จะนำเสนอและเจาะลึกลงไป แม้จะเป็นเพียงหนังสือพิมพ์ฝึกหัด แต่นิสิตมีความตั้งใจ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อนำความจริงมาตีแผ่ให้สังคมรับรู้ เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมาดูแลรับผิดชอบและแก้ปัญหาต่อไป

หลังการเปิดตัวหนังสือพิมพ์เสียงไทบ้าน ถึงตอนนี้ออกมา 2 ฉบับ ฉบับแรกออกเดือนตุลาคม 2557 ส่วนฉบับที่ 2 ออกเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบว่าเสียงตอบรับนั้นดีพอสมควร

มีประชาชนหลายคนอยากติดต่อให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์ เราจึงคิดว่าต้องมีอีเมลขึ้นมา เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับแหล่งข่าว แต่คงไม่ใช่ทุกข่าวที่แจ้งมา ซึ่งดูประเด็นที่น่าสนใจ หรือส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้าง”

ผศ.ดร.ภาคภูมิกล่าวอีกว่า สำหรับเนื้อหาของ “เสียงไทบ้าน” เน้นการนำเสนอปัญหาคนอีสาน ต้องมีความชัดเจนซึ่งที่ผ่านมานิสิตลงพื้นที่ทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายทำให้ตัวแทนกลุ่มทุนขนาดใหญ่เดินทางมาที่คณะเพื่อขอพบนิสิตและอาจารย์ ล่าสุดแม้มีการพูดคุยกันแล้ว แต่ลักษณะการเข้ามาของกลุ่มทุนครั้งนี้เหมือนการข่มขู่ว่านิสิตทำให้องค์กรเสียหาย พร้อมทั้งมีการ



พูดคุยกับนาย ทำให้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ต้องนำเสนอข่าวในมุมมองของกลุ่มทุนเพิ่มเติม

“จากเหตุการณ์ดังกล่าวยอมรับว่ามีผลกระทบต่อนิสิต เกิดความรู้สึกกลัวและเสียใจที่ทำให้อาจารย์ สาขา และมหาวิทยาลัยเสียชื่อเสียง แต่คณาจารย์พูดคุยกับเด็กแล้วว่า ไม่ว่าจะรุ่นไหนต้องเจอ ที่สำคัญคือ นิสิตต้องไม่มัวเฝีย่นหรือเด้าข่าวโดยถือเป็นบทเรียนที่ต้องปรับเปลี่ยนการทำข่าวลงพื้นที่ให้มากกว่าเดิม นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมในทุกมิติมากกว่าเดิม แต่กระนั้นทุกอย่างคือความจริง ที่ไม่สามารถเปลี่ยนจากคำเป็นข่าวได้” ผศ.ดร.ภาคภูมิกล่าว

ด้าน น.ส.ปรานปรียา จันทร์ชนะ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ สื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. กล่าวว่า หลังจากลงพื้นที่กับเพื่อนๆ ไปทำข่าว ได้รับทราบปัญหามากมายที่เกิดขึ้นจริงๆ โดยเฉพาะปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ จะพบว่าชาวบ้านไม่มีปากมีเสียง ไม่สามารถไปร้องเรียนได้ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อสะท้อนปัญหาต่างๆ ออกไปเพื่อนำ

ไปสู่การแก้ปัญหา

บางข่าวที่นำเสนอจะมีผลกระทบต่อกลุ่มทุน ทำให้กลุ่มทุนเดินทางมาที่คณะมาซักถามหาแหล่งข่าว ยอมรับว่าเพื่อนที่ลงพื้นที่ทำข่าวด้วยกันรู้สึกกลัวๆ แต่เรายังยืนยันว่าทุกข้อมูลที่น่าเสนอเป็นเรื่องจริง ชาวบ้านได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากโครงการของกลุ่มทุนจริง และในใจเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องแล้ว แต่กระนั้นเราได้บทเรียนว่าการทำข่าวต้องรอบคอบกว่านี้ โดยเฉพาะหากคู่ขัดแย้งเป็นกลุ่มทุนใหญ่ ทำให้เราทำข่าวลำบากมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม “เสียงไทบ้าน” เป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้ชาวบ้านในภาคอีสาน ดังสโลแกนที่ว่า “เป็นปากเป็นเสียง เคียงข้างคนท้องถิ่น” ดังนั้น หากตราใบใดที่คนอีสานยังมีปัญหาเสียงไทบ้านจะยังทำหน้าที่อยู่คู่กับคนอีสานต่อไป

สุคนธ์ทิพย์ กำธรเจริญ